

“เด็กหญิงชาวพม่า วัย14 เศร้าห้ำ กรรมชด ประสบอุบัติเหตุแขนหัก
เกือบพิการแขนก่งใช้งานไม่ได้ เหตุเพราะหากองรักษาเองโดยไม่ฟังหมอ โชคยังดี
รับมาหาหมอศูนย์โรคปวดหลัง โรงพยาบาลลานนา รักษาได้กับ ไม่พิการอย่างถาวร”



สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ เป็นเรื่องราวของเด็กหญิงชาวพม่า อายุ 14 ปี ด.ญ.จาลี แซ่ซื่อ ได้ประสบอุบัติเหตุ รถมอเตอร์ไซด์ ล้มจนเป็นเหตุทำให้แขนหัก สร้างความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากกระดูกแขนหัก ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทางด้านญาติพี่น้อง ผู้ปกครองจึงไม่รอช้ารีบไปหาหมอชาวบ้านมาดูอาการและรักษาอย่างเร่งด่วน แต่หลังจากให้หมอชาวบ้านรักษาได้เพียง 3 เดือน โดยใช้การรักษาแบบเบื้องต้น และสมุนไพรพื้นบ้าน ผลปรากฏว่าแผลภายนอกหายไปแล้วที่น่าตกใจคือ แขนโก่งผิดรูปไม่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมคือ จะเหยียดจะงอก็ไม่ได้ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยิ่งสร้างความทุกข์ใจให้ทั้งตัวเองและครอบครัว แม้หลังจากนั้น จะพาตะเวนไปรักษาตามคลินิกต่างๆ ก็ไม่ได้รับการยืนยันว่าแขนที่โก่งผิดรูปไปจะหายดีกลับมาเป็นเหมือนเดิม ยิ่งสร้างความหนักใจขึ้นไปอีก โชคยังดีมีญาติอยู่เมืองไทย ในอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทราบเรื่อง จึงแนะนำให้ครอบครัวพาน้องจาลี มาให้หมอตรวจเพื่อทำการรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลัง โรงพยาบาลลานนา เนื่องจากมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกในเด็กโดยเฉพาะ รวมทั้งเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย จึงตัดสินใจเดินทางข้ามประเทศพาน้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ ทันที

เมื่อมาถึงที่ศูนย์โรคปวดหลัง โรงพยาบาลลานนา ก็ได้พบกับ นพ.ศิริชัย ลีอวิฑูรเวชกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อในเด็ก โดยเฉพาะ คุณหมอได้สอบถามอาการและส่งตัว ด.ญ.จาลี ไปเอกซเรย์ ซึ่งจากการพูดคุยก็ทำให้คุณหมอรอบว่า หลังจากเกิดอุบัติเหตุขึ้นนั้น ได้รับการรักษาเพียงเบื้องต้นเท่านั้น มีกระดูกหักภายในร่วมด้วย แต่การรักษาที่ไม่ถูกต้องแต่แรก ทำให้กระดูกที่หักนั้นไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ดี ประกอบกับการที่ปล่อยไว้นาน จึงเกิดกระดูกงอกในส่วนที่หัก จึงเป็นผลให้แขนโก่งผิดรูปไปไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ คุณหมอสิริชัย จึงจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแก้ไขกระดูกแขนซ้าย และตามเหล็กเข้าไป เพื่อจัดรูปกระดูกให้น้องเหมือนเดิม

หลังการผ่าตัดรักษาแล้ว ด.ญ.จาลี แซ่ซื่อ นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลานนา เพียง 3 วัน ก็สามารถกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้ แต่ก็ยังต้องมาพบคุณหมอเป็นระยะๆ เพื่อดูอาการ นอกจากนั้น ยังต้องทำกายภาพบำบัดร่วมด้วย เพื่อให้แขนที่ไม่ได้ใช้งานนาน สามารถฟื้นฟูกลับมาให้เป็นปกติ ท้ายนี้ คุณหมอสิริชัย ได้ย้ำอีกทีว่า สำหรับใครก็ตามที่ประสบอุบัติเหตุต่างๆ แล้วไม่แน่ใจว่ากระดูกหักหรือไม่ **ไม่ควรจะรักษาเองหรือปล่อยไว้นานเกินไป เพราะอาจเสี่ยงถึงขั้นพิการ ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป** ทางที่ดีควรรีบมาพบแพทย์เพื่อหาทางรักษาที่ถูกต้องต่อไป

นพ.ศิริชัย ลีอวิฑูรเวชกิจ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อในเด็ก
ประจำศูนย์โรคปวดหลัง โรงพยาบาลลานนา

